

News Reportage

04/06/2022 09:34 GMT+7

The daughter of the phoenix - The last: Take the side of the victim of sexual abuse

SCOPE TOO

Tuổi Trẻ trên Google News

TTO - Youth talks with author Isabelle Müller, a victim who has gone beyond adversity, about solutions that can end this problem.



Isabelle Müller now has a confident and understanding smile - Photo: NGUYEN Asia

Isabelle Müller's story has left many readers 'heart-blocking', amazed to realize that the problem of child sexual abuse from family relatives can still occur in a civilized country, and can still last for the ultimate endurance of the victim's baby. The story is not unique, and many years have become a problem of social aches and pains in Vietnam.

The youth chatted with author Isabelle Müller, a victim who had transcended adversity, about solutions that could end this problem.

**** She suffered for a long time before being strong enough to stand up to protest on her own, ending the persecution. So what could encourage the victims girls to report earlier?***

Classifieds



Selling 16m streetfront houses, 187m2 Phu Lam A, P.12, Q.6, TP. HCM **12 billion VND** Ho Chi Minh City



House for sale Main Fold, horizontal 5m long 14.5m, 72 m2, price **6 billion VND** Ho Chi Minh City



Open sale of riverside villa compound Palm City Q.9 - Book coming soon **8.75 billion VND** Ho Chi Minh City



The owner needs to sell folding the street house **59 billion VND** Ho Chi Minh City



Sang Long Hoa commune land, Can Hour district, 100% residential sea land **Price deal** Ho Chi Minh City



(Tin Demo III) The Rivana Project **Price deal** Ho Chi Minh City

- Bà Isabelle Müller: Trước hết, nhận thức và giáo dục về vấn nạn này cần được phổ cập tốt hơn trong xã hội và trong gia đình. Việt Nam phải đối mặt với thách thức và rào cản xã hội lớn hơn các nước khác trên thế giới.

Những quan điểm truyền thống đã và đang cản trở quá trình phát triển ở khu vực này trong nhiều thập niên, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ. Ví dụ, câu hỏi của bạn chỉ đề cập đến "các bé gái, cô gái".

Điều này cho tôi thấy rằng có thể bạn chưa biết hoặc chưa tin rằng không chỉ trẻ em gái mà nhiều trẻ em trai cũng bị xâm hại. Nó giống như niềm tin vững chắc rằng thủ phạm chỉ là đàn ông. Không, phụ nữ cũng có thể là thủ phạm và xâm hại trẻ em một cách nghiêm trọng.

Vấn đề lạm dụng và bạo lực tình dục trẻ em dẫn chúng ta đến một vùng sâu tối bất thường của con người.

Thật không may, vũng lầy tối tăm này vẫn tồn tại vì các nạn nhân thường không có cơ hội bộc lộ câu chuyện của mình một cách rõ ràng mà không bị kỳ thị. Họ thường bị xã hội coi là nghịch mắt hoặc là người cũng có lỗi thay vì được giúp đỡ.

Ngoài ra, còn vì không có hình phạt đủ khắc nghiệt dành cho thủ phạm. Việc thiếu các luật liên quan, rõ ràng và đáng tin cậy có nghĩa là thủ phạm vẫn có thể tiếp tục mà không bị trừng phạt, và nạn nhân không đủ tin tưởng để trông cậy vào hệ thống pháp luật.

*** *Cụ thể hơn, giải pháp phải có cho cả xã hội, gia đình và cá nhân ở đây là gì?***

- Đầu tiên là giáo dục trong gia đình: Cha mẹ/người lớn nên giải thích rõ ràng cho con cái họ hiểu bản thân lạm dụng hoặc bị lạm dụng tình dục nghĩa là gì.

Một đứa trẻ nhất định phải được hiểu rõ ràng rằng nếu ai đó chạm vào chúng một cách khiếm nhã thì hành vi này chắc chắn là không đúng và phải được thông báo ngay cho cha mẹ hoặc một thành viên lớn tuổi trong gia đình.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng không nên tạo cho con cảm giác tình dục là một thứ gì đó xấu xa. Cha mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu sự phát triển bình thường của con người, và không có ai khác ngoài chính bản thân mình - duy nhất và độc nhất - được quyền quyết định hay làm bất cứ điều gì với cơ thể của mình.

Khi trẻ còn nhỏ, nên dạy chúng nói "Không" thật rõ ràng và to nếu ai đó yêu cầu chúng làm điều gì đó lạ lẫm.

Kẻ phạm tội rất sợ những đứa trẻ to tiếng và tự tin, vì chúng có thể sẽ lên tiếng. Những kẻ phạm tội thường là kẻ hèn nhát và có nhiều yếu điểm, đó là lý do họ thường chọn những đứa trẻ nhạy cảm và nhút nhát.

Bước thứ hai là giới thiệu chủ đề này càng sớm càng tốt trong các trường học, lặp đi lặp lại thường xuyên với các cấp độ thích hợp từ mẫu giáo cho đến các lớp trên.

Không phải phụ huynh nào cũng đủ kiến thức để giải thích với con, vì vậy, ngành giáo dục có vai trò và trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ.

Trong một số trường hợp, giáo viên có thể thay thế vai trò của cha mẹ và trở thành người bạn tâm giao của các em. Việc cảnh giác và chú ý cần phải có ở tất cả mọi người vì lạm dụng tình dục có thể xảy ra ở mọi cấp độ xã hội và ngành nghề, không hề có loại trừ.

Thứ ba là cần tạo thêm nhiều cơ hội để nạn nhân có thể lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ. Những nạn nhân thường không biết phải tìm đến đâu, thổ lộ với ai.

Chúng ta có thể công bố rộng rãi bằng nhiều hình thức số điện thoại của những tổ chức tư vấn, trợ giúp. Càng có nhiều tổ chức như vậy - có tên hoặc ẩn danh - nạn nhân càng có nhiều cơ hội hơn để thoát ra.

Cuối cùng, các điều luật rõ ràng và mạnh mẽ cần khẩn trương được ban hành. Như trong vấn nạn ma túy, ai tàng trữ, buôn bán ma túy sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc và pháp luật thực thi đúng như vậy.

Vậy thì tại sao lại vẫn có những điểm mờ trong điều luật với chủ thể xâm hại tình dục? Nếu thủ phạm biết rằng họ có thể thoát khỏi nó bằng thủ thuật pháp lý hoặc với một khoản tiền phạt, họ vẫn sẽ không ngừng lạm dụng.



Isabelle Müller ký tặng sách cho độc giả TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN Á

**** Thật ra luật pháp vẫn luôn quy định những hình phạt rất nghiêm khắc với loại tội phạm này. Ngoài sự im lặng của nạn nhân, vẫn còn những gì có thể giúp họ tránh trách nhiệm?***

- Khi tôi còn là một đứa trẻ ở Pháp, có một vấn đề về thời hiệu áp dụng pháp luật: hành vi lạm dụng tình dục trẻ em chưa đủ tuổi sẽ hết thời hiệu tố cáo sau 20 năm. Nhưng đa số các nạn nhân thì không đủ khả năng lên tiếng kể cả khi đã trưởng thành hơn.

Ngay cả khi họ bị lạm dụng nghiêm trọng và họ chứng minh được điều đó sau nhiều năm, thời hiệu của luật tố cáo vẫn có thể giúp thủ phạm thoát khỏi sự trừng phạt. Ngay cả cha tôi cũng đã từng đề cập đến luật này: tôi càng lớn lên thì sự an toàn của ông càng được đảm bảo.

Đến năm 2018, thời hiệu tố cáo đã được nâng lên 30 năm, sau khi các nhà làm luật hiểu rằng nhiều nạn nhân cần thêm thời gian để lành vết thương lòng và tìm kiếm công lý.

Nỗi đau khổ của một đứa trẻ bị lạm dụng không có thời hiệu, do đó việc tố cáo, đấu tranh với tội phạm tình dục cũng không được phép có thời hiệu.

Luật pháp cứng rắn và đáng tin cậy, khẳng định công lý, cam kết bảo vệ con người khỏi cái ác, họ mới có được niềm tin và dám đứng lên.

**** Và khi công lý đã được thực thi, chúng ta nên làm gì để những nạn nhân nguôi vết thương lòng, kể cả khi đã trưởng thành?***

- Căn cả một chặng đường dài cho đến khi nạn nhân của bạo lực tình dục bình phục, có khả năng sống và yêu thương trở lại.

Việc giáo dục cần được tiếp tục để nạn nhân có nhận thức khác về bản thân. Ví dụ, trình tiết được quan điểm truyền thống ca tụng là điều tốt đẹp nhất. Đúng là sẽ rất tuyệt khi một phụ nữ trẻ tìm được người đàn ông trong mộng của mình ngay từ lần đầu.

Nhưng những chuyện như vậy lại rất hiếm hoi. Ngày nay, phụ nữ nên tự tin hơn để tìm ra người phù hợp nhất với hạnh phúc của mình.

Nếu những nạn nhân bị xâm hại tình dục, bị tổn thương có được nhận thức khác hơn về thể xác và tình dục, được giải phóng khỏi các khuôn mẫu truyền thống, điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với họ.

Họ rất cần được lắng nghe và được nhận những lời khuyên từ các chuyên gia, bác sĩ tâm lý và cả những người đồng cảnh. Luôn luôn có một con đường để hạnh phúc và bạn hãy tự cho phép mình bước lên nó.

Cuối cùng, xã hội phải ngừng kỳ thị những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Họ cần được thương yêu và giúp đỡ chứ không phải bị chà đạp một lần nữa.

*** Bà sẽ nói gì với một bé gái là nạn nhân xâm hại tình dục nếu em đến thổ lộ với bà?**

- Tôi nói rằng tôi thực sự thấu hiểu nỗi thống khổ mà cô ấy đã trải qua. Tôi sẽ gặp và tư vấn cho cô: phải làm gì, như thế nào, khi nào và ở đâu. Tôi sẽ truyền cho cô ấy sức mạnh của tôi và hướng dẫn cô tìm lại chính mình.



Daughter of the phoenix - Ky 5: Looking for love

TTO - My first stop was my sister's house. Hélène and her husband not only greeted me happily, they also gave me a spacious attic room, which was previously used for ironing.

SCOPE TOO

RELATED NEWS



Daughter of the phoenix - Ky 3: Back to hell



Daughter of the phoenix - Term 4: End of life or freedom?



Daughter of the phoenix - Term 2: I ask God to punish my father

Become the first to donate so that the article

0 0 0

Good article? Donate stars for Youth

Share



Comment (0)



Leave your comment ...